

Số: 95/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 1980

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mệnh và tài sản nhân dân;

Thi hành các nghị định của Hội đồng Chính phủ số 175-CP ngày 11-12-1964 về việc quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng; số 33-CP ngày 24-2-1973 về việc tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ, và số 246-TTg ngày 17-5-1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành thể lệ dùng súng săn;

Tiếp theo các thông báo số 81/TB-UB ngày 20-12-1977, số 167/TB-UB ngày 25-8-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố, và đề tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại thành phố, nay Ủy ban Nhân dân thành phố nhắc lại một số điều quy định về việc quản lý vũ khí, vật nổ, để toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trong thành phố biết và chấp hành nghiêm chỉnh:

1) Tất cả các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ, bất luận do nguồn gốc nào có, đều là tài sản của Nhà nước, do Nhà nước quản lý để trang bị, phân phối cho các lực lượng vũ trang, các đội bắn súng thể thao quốc phòng và các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị Nhà nước để chiến đấu, bảo vệ trị an, luyện tập và thi đấu.

2) Cá nhân không được quyền có vũ khí riêng. Bất cứ ai có vũ khí riêng, không kể do nguồn gốc nào có, đều phải đến kê khai và giao nộp cho cơ quan công an hoặc cơ quan quân sự từ cấp quận, huyện trở lên.

Những người đang giữ vũ khí riêng, phải khai báo với Sở Công an để kiểm tra, xét và cấp giấy phép sử dụng. Nếu giấy phép đã hết hạn phải xin gia hạn.

3) Các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị (kể cả cơ sở của trung ương đóng tại thành phố) được Nhà nước trang bị và phân phối vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ đều phải đến khai trình tại cơ quan công an (Sở Công an thành phố) để được xét, cấp giấy phép sử dụng.

Riêng đối với lực lượng dân quân tự vệ đến khai trình và lấy giấy phép sử dụng tại Bộ Tư lệnh thành phố.

4) Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan công an, chỉ cấp cho cơ quan và tập thể, không cấp cho các nhân.

Cán bộ, nhân viên Nhà nước khi đi công tác, cần mang theo vũ khí để tự vệ phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình cấp giấy chứng nhận được mang vũ khí, kèm theo giấy phép sử dụng vũ khí do cơ quan công an cấp cho cơ quan, đơn vị ấy.

5) Những người có súng săn đều phải mang đến kê khai với Sở Công an thành phố để đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng.

Nếu đã được cấp giấy phép sử dụng và còn hiệu lực cũng phải mang đến để kiểm tra, nếu đã hết thời hạn, phải xin gia hạn hoặc đổi giấy phép mới.

6) Những người được phép và có trách nhiệm quản lý và sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ, phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý vũ khí, vật liệu nổ, không để xảy ra mất, cháy, nổ hoặc phá hoại.

Những người vì thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, xí nghiệp, đơn vị mà để mất, để rơi vào tay bọn tội phạm hay làm cháy, làm hư hỏng, làm nổ đều bị thi hành kỷ luật nghiêm minh hoặc truy tố trước pháp luật.

7) Nghiêm cấm việc chế biến các loại súng quân dụng thành súng săn; nghiêm cấm việc dùng vật liệu nổ làm đạn súng săn hoặc chế biến các loại pháo; nghiêm cấm dùng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ để săn bắn chim, thú, đánh cá hoặc làm điều phi pháp khác.

8) Người nào lấy cắp, mua bán, trao đổi, cho mượn, sử dụng, sản xuất, sửa chữa tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép; hoặc sử dụng, bảo quản, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ sai thể lệ quy định của Nhà nước, tùy từng trường hợp vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy tố trước pháp luật.

9) Sở Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Thể dục thể thao thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thi hành thông báo này.

Sở Công an thành phố sẽ ấn định thời hạn để các cơ quan, đơn vị và cá nhân đến khai trình, giao nộp hoặc xin cấp giấy phép sử dụng các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ, súng săn.

Quá thời hạn quy định trên, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp và cá nhân nào còn giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, súng săn mà không có giấy phép theo quy định, sẽ bị coi là phạm pháp và bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

10) Mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo kịp thời cho cơ quan công an hoặc cơ quan quân sự gần nhất biết các loại vũ khí, đạn dược vật liệu nổ mà mình đã phát hiện được; hoặc các trường hợp mua bán, lấy cắp, trao đổi, sửa chữa, tàng trữ, ... trái phép các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vật liệu nổ.

11) Vì trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích của nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố mong toàn thể các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, và đồng bào ra sức thực hiện và chấp hành tốt các điều quy định trên đây.

Đơn vị, cá nhân nào có thành tích sẽ được khen thưởng thích đáng. Đơn vị, cá nhân nào không chấp hành nghiêm chỉnh hoặc làm cản trở việc thi hành thông báo này, sẽ bị xử lý theo pháp luật.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

LÊ QUANG CHÁNH